

ขอความร่วมมือในการลงชื่อสนับสนุน

[หยุดเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลมูลค่าสูงจากคนที่มีฐานะยากจน!]

จำเป็นต้องมีระบบที่สามารถปกป้องชีวิตผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยในสถานการณ์โควิด19



การแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย

มีโรงพยาบาลที่ปฏิเสธที่จะรับผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก และมีโรงพยาบาลที่รักษาแต่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลมูลค่าสูงจากคนไข้ที่เป็นผู้

ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

การเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ถูกปฏิเสธจากระบบประกันสุขภาพ ที่ผ่านมามีการช่วยเหลือแบบ “ช่วยกันและกัน” โดยกลุ่มของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยของแต่ละประเทศ กลุ่มทางศาสนาเช่นวัดโบสถ์ต่างๆ สถานพยาบาลบางแห่ง และกลุ่มเอ็นจีโอ ฯลฯ แต่ก็มาถึงระดับที่เกินกว่าจะช่วยเหลือกันเองได้ต่อไปอีกแล้ว

จึงทำให้พวกเราต้องออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินมาตรการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน

1. ขอให้ออกสถานภาพการพักอาศัย (วีซ่า) ที่สามารถทำเรื่องเข้าระบบประกันสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นหรือผู้ลี้ภัยที่ถูกลดยัดตัวชั่วคราวที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สามารถรับการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
2. เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ย้ายถิ่นหรือผู้ลี้ภัย รวมถึงคนต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าระบบประกันสุขภาพให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในกรณีที่เป็น จำเป็น ขอให้ทำการทบทวนและปรับปรุง “ระบบงบประมาณในการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บ” (เป็นระบบงบประมาณที่ทางองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง) จะได้รับมาจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยได้)

3. ขอให้สถานพยาบาลยกเลิกการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่สูงกับผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ไม่มีประกันสุขภาพ
4. ขอให้จัดเตรียมล่ามทางการแพทย์ของรัฐ เช่นเดียวกับระบบในประเทศยุโรป เพื่อให้คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ถูกต้องและทันที่ และสามารถขอเข้าปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการใช้ชีวิตประจำวัน

มีความจำเป็นที่จะต้องมึระบบเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดหรือมีวีซ่าอะไร และจะมีประกันสุขภาพหรือไม่ก็ตาม



เข้าไปลงชื่อทางอินเทอร์เน็ตได้จากลิงค์ด้านล่างหรือ QR Code นี้ → ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

<https://www.change.org/EmergencyMedicalAid>

คนต่างชาติมีสิทธิลงชื่อเพื่อเรียกร้อง

ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตราที่ 16 กำหนดไว้ว่า “คนญี่ปุ่นและคนต่างชาติมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้” ดังนั้นการที่คนต่างชาติได้แสดงความคิดเห็นหรือทำการเสนอแนะต่อภาครัฐ ก็จะไม่มีการถูกเลือกกระทำหรือได้รับผลเสียแต่อย่างใด และรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ ตำรวจ ผู้พิพากษาของประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองสิทธิที่ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญนี้ด้วย ดังนั้น คนต่างชาติจึงมีสิทธิในการลงชื่อเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น

เครือข่ายรณรงค์เรียกร้องการปรับปรุงการรักษาพยาบาลของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยในสถานการณ์โควิด 19

เลขที่การ : องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NPO) เครือข่ายทั่วประเทศสามัคคีสัมพันธ์กับผู้ย้ายถิ่น (อิจูเรน)

migrants.jp